



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ติด้องการบริหารส่วนตำบลไผ่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประกอบ กับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสวัสดิ์ จันทร์พันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับควบคุม
ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ
ในการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงกำหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด		มาตรการ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑. ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้าง วินัยแก่ทุกภาคส่วน	เพื่อเสริมสร้างและสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบล ให้มีคุณธรรม และความ รับผิดชอบในการป้องกันปัญหา การทุจริต	๑. ร้อยละของบุคลากร อบต.ไผ่ ที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ท้องถิ่น ๒. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล	๘๐	๘๕	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม หน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนใน การเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และทุกภาคส่วนใน การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ ทุจริต	๑. ร้อยละของระดับความ เหมาะสมในการเปิดช่องทาง แจ้งเบาะแส/การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ อบต. ทุจริต	๖๕	๗๐	๒.๑ ประสานความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ ทุจริต

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			มาตรการ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๒. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต (ต่อ)	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต (ต่อ)	๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ อบต. (จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียกับ อบต.)	๖๕	๗๐	๗๕	
		๓. ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการติดตาม ตรวจสอบ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัย และการทุจริต
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการตรวจสอบรางวัลคุณธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล	๑. ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน/การประเมินความโปร่งใส ๒. ร้อยละของสำนักงานการสอบสวน (ตามประเด็นที่ ป.ป.ช. แจ้งให้ทราบ) มีการดำเนินการได้ครบถ้วน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			มาตรการ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๔.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การทุจริต	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณเพื่อ ป้องกันความเสียหายจากการทุจริต และประพฤตินิชอบ	๑. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา ศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใ	๘๐	๘๕	๙๐	พัฒนาสมรรถนะและขีด ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐใน การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
		๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา ศักยภาพเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้านการเงิน และการพัสดุ	๘๐	๘๕	๙๐	
		๓. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา ศักยภาพเกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการ ป้องกันการทุจริต	๘๐	๘๒	๘๕	
		๔. จำนวนเรื่อง/ข้อมูลที่น่าขึ้น เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่ กรณีตัวอย่าง/กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันการทุจริต	-	๕๐	๖๐	